

## Cánh chung luồn là gì?

T&#225;c Gi&#7843;: L.m. An-rê Đ Xuân Qu O.P.

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 18 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2011 08:01

---

"Đó là một số mào nhện không máy lờ mờ ng thiến, một số gán ghép gì tở, vì "Mác-xít là một hợ tợ tợ mờ mờ vô thện cho nên không có cánh chung luồn". Đúng nhợ thợ, chợ không phợ i ngợ cợ i."

Cợ mợ này khó hiợ u vì không có trong tợ đợ n và trong đợ i thợ mờ ng. Trong tợ đợ n, chợ thợ y nhợ ng tợ nhợ chung kợ t, chung cợ c, chợ không thợ y cánh chung. Còn trong đợ i thợ mờ ng, chợ thợ y nói đợ n cánh chim, cánh cợ a, cánh kiợ n, cánh nhợ n v.v..., chợ không thợ y nói đợ n cánh chung, sợ dĩ nhợ vợ y vì tợ cánh chung mợ i xuợ t hiợ n vài chợ c năm nay thôi, khi linh mợ c Nguyợ n Thợ Thuợ n nói đợ n "nhợ n giợ i cánh chung" ở trang 560 trong bợ n đợ ch Kinh thánh cợ a mình. Đàng khác, cánh chung là mợ t cái gì rợ t xa lợ đợ i vợ i đợ i thợ mờ ng cợ a dân chúng. Khi muợ n đợ ch tợ eschaton Εσχατον (nhợ ng sợ sau) trong Kinh thánh và eschatos logos Εσχατος λογος (lợ i vợ sợ sau) trong thợ n hợ c, nhiợ u ngợ i không biợ t dùng tợ nào, nên mợ n tợ cánh chung cợ a linh mợ c Thuợ n cho tiợ n. Tợ đó đợ n đợ n cánh chung trợ thành chợ phợ thông trong sách báo công giáo.

Vợ y chính ra, cánh chung là gì và cánh chung luồn là thợ nào? Theo nguyên ngợ Hy lợ p eschaton là nhợ ng sợ sau và eschatos logos là lợ i vợ nhợ ng sợ sau. Eschatos logos trợ thành eschatology trong tiợ ng Anh và eschatologie trong tiợ ng Pháp. Đây là môn hợ c vợ nhợ ng sợ sau, gợ i là tợ chung hay bợ n sợ sau, tợ c sợ sợ ng, sợ chợ t, thiên đàng, hợ a ngợ c trong khoa thợ n hợ c công giáo mà hiợ n nay ngợ i ta nói cách vắn vợ là cánh chung luồn.

Sợ sợ ng, sợ chợ t, thiên đàng, hợ a ngợ c là nợ i dung đợ c bàn đợ n trong cánh chung luồn. Đây là nhợ ng tín đợ u ngợ i công giáo phợ i tuyên xợ ng trong các Chúa nhợ t và các ngày lợ trợ ng. Hợ buợ c phợ i tin rợ ng khi chợ t rợ i, mợ i ngợ i phợ i ra trợ c tợ a Chúa đợ bợ phán xét vợ các viợ c mình làm khi còn sợ ng. Nợ u ăn ngay ợ lành thì đợ c thợ mờ ng. Nợ u ăn ợ bợ t nhân thì bợ phợ t. Ngợ i lành đợ c thợ mờ ng trên thiên đàng còn kợ đợ bợ phợ t sa hợ a ngợ c. Bài Tin Mợ ng trong lợ Chúa Giê-su Vua vũ trợ cho thợ y cợ nhợ tợ ng đó đợ i vợ i nhợ ng ngợ i ăn ngay ợ lành: "Nào nhợ ng kợ Cha Ta chúc phúc, hãy đợ n thợ a hợ ng Vợ ng Quợ c đợ n sợ n cho các ngợ i ngay tợ thuợ tợ o thiên lợ p đợ a. vì xợ a Ta đói, các ngợ i đã cho ăn; Ta khát, các ngợ i đã cho uợ ng; Ta là khách lợ , các ngợ i đã tiợ p rợ c; Ta trợ n truợ ng, các ngợ i đã cho mợ c; Ta đau yợ u, các ngợ i đã thăm viợ ng, Ta ngợ i tù, các ngợ i đợ n hợ i han." (Mt 25,34-36)

Còn đợ i vợ i nhợ ng kợ bợ t nhân :

"Quân bợ nguyợ n rợ a kia, đi đi cho khuợ t mợ t Ta mà vào lợ a đợ i đợ i, nợ i dành sợ n cho tên Ác Quợ và các sợ thợ n cợ a nó. vì xợ a Ta đói, các ngợ i đã không cho ăn; Ta khát, các ngợ i đã không cho uợ ng; Ta là khách lợ , các ngợ i đã không tiợ p rợ c; Ta trợ n truợ ng, các ngợ i đã không cho mợ c; Ta đau yợ u và ngợ i tù, các ngợ i đã chợ ng thăm viợ ng." (Mt. 25, 41-43)

Ngày cánh chung là ngày cuợ i cùng, ngày chuợ kợ lợ chợ sợ loài ngợ i hoàn tợ t, ngày Chúa ngợ giá mây trợ i mà đợ n trong tợ thợ lợ m liợ t uy hùng, đợ phán xét ngợ i sợ ng và kợ chợ t.

Qua nhợ ng lợ i Chúa phán trong ngày phán xét chung, nhợ ng ngợ i đợ cợ ân thợ mờ ng là nhợ ng

## Cánh chung luồn là gì?

T&#225;c Gi&#7843;: L.m. An-rê Đ Xuân Qu O.P.

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 18 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2011 08:01

người làm những việc tốt thì nên bác ái. Những người này không phải là những người chỉ biết sống cho riêng mình mà là những người có các mối liên hệ với xã hội, với con người. Các Ki-tô hữu đức thánh Phê-rô và thánh Phao-lô dạy rằng quê hương của họ ở trên trời: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20) và họ ở trên gian này như là khách: “Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt vì gây chi phí với linh hồn”. (1 Pr 2,11)

Quê trời là đích đích của những người tin Chúa. Vì thế, cánh chung phải là ngày các Ki-tô hữu nhận thưởng. Vì ngày đó mà họ sống theo lời Chúa dạy, khi còn ở trên gian này.

Quê hương Ki-tô hữu ở trên trời và họ ở trên gian này như những khách lạ, những người không phải vì thế mà xa lạ với trên gian. Họ nên vui mừng và Hy vọng cũng như họ cần thuyết xã hội của Hội thánh luôn đợi Đấng Ki-tô hữu từ cõi những bên phải để với trên gian theo cái nhìn của đức tin. Phải góp phần vào việc xây dựng xã hội trên gian để đem đến cứu độ của Chúa cho xã hội đó.



### **ĐGM phụng tá Sài Gòn Phero Nguyễn Văn Khảm**

Căn cứ vào nội dung môn cánh chung luồn trong thốn học công giáo thì không một triết thuyết hay chủ nghĩa nào có thể mang danh hiệu là cánh chung luồn, vì triết thuyết hay chủ nghĩa đó không nhìn nhận Thiên Chúa là Chủ thể cần khôn và cùng đích của loài người, Đấng thanh khiết người lành và phật giáo trong ngày chung thốn. Vì vậy, nói rằng :

*“Bất cứ một tôn giáo nào cũng hàm chứa bên trong một cánh chung luồn, triết thuyết nào có khả năng cung cấp cho con người một cánh chung luồn hợp lý, cũng có nghĩa là cung cấp một niềm hy vọng có sức thuyết phục thì triết thuyết đó cuốn hút con người. Tôi lấy một cái thí dụ, ta đang sống rất là căng thẳng trong một đất nước xã hội chủ nghĩa, dựa trên cái nền tảng triết học của Marx. Thế thì có nhiều người có thể nghĩ Mác xít vẫn là một học thuyết vô thần cho nên là không có cánh chung luồn. Không phải thế, trái lại nó có một cánh chung luồn rất là hợp lý, rất là căng thẳng, nó đã trình bày cái đức tin của loài người, là một xã hội công bằng hoàn hảo trong đó: không còn cần những bóc lột người, mà mọi người trong anh chị em và tôi chúng ta làm việc theo khả năng còn nhu cầu có bao nhiêu là việc xài. Người ta sống với nhau trong tình huynh đệ, một thiên đàng trên thế, và khi mà có cái đức tin của loài người nhân loại, thì mọi cá nhân trong loài người đó khám phá ra cái ý nghĩa của một sự hy sinh mình cho người. Tôi chờ đợi những sự nghiệp của tôi vẫn còn tồn tại mãi trong nhân dân. Tôi hy sinh nhưng mà sự hy sinh đó không vô nghĩa, bởi vì nó xây dựng cho thế giới tốt đẹp lại, xây dựng cho nhân*

## Cánh chung luân là gì?

T&#225;c Gi&#7843;: L.m. An-rê Đ Xuân Qu O.P.

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 18 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2011 08:01

---

dân, Trong cái cánh chung luân r t là c th và h p d n và chính vì th nó đã cu n hút c tri u con ng i ch p nh n bao nhiêu hy sinh đ xây d ng t ng lai, cho nên có ch không ph i không đâu...” (Ng ng trích bài gi ng v l Chúa Giê-su Vua vũ tr ngày 20.11.2011 đ c th y trên m ng NVCL c a ĐC Phê-rô Nguy n Kh m)).

thì đó là m t s m o nh n không m y l ng thi n, m t s gán ghép gi t o, vì “Mác-xít là m t h t t ng vô th n cho nên không có cánh chung luân”. Đúng nh th , ch không ph i ng c l i.

Thuy t Mác-xít có chng thì ch là m t cái bánh v , m t s m t ng hảo huy n v m t t ng lai t t đ p cho con ng i, m t s ru ng nh ng ng i c tin vào nh ng l i đ ng m t c a nh ng k khéo nói có tài che đ y, đ l ng g t thiên h mà thôi. C nhìn xem nh ng gì đã x y ra hay còn đang x y ra t i nh ng n c áp d ng ch nghĩa Mác-xít mà Cu n sách đen v ch nghĩa C ng s n, là đ th y.